

## พีช ปรับปรุงประเภทค่าโดยสารใหม่: แนะนำรูปแบบค่าโดยสารสามประเภท เพื่อให้การเดินทางในเอเชียของทุกคนสมบูรณ์แบบ!

- ประเภทของค่าโดยสารแบบใหม่ ได้แก่ “Simple Peach” “Value Peach” และ “Prime Peach”
- ค่าโดยสารประเภท Prime Peach จะรวมบริการกระเป๋าสัมภาระใต้ท้องเครื่องจำนวนสองใบและบริการเลือกที่นั่ง โดยมีข้อยกเว้นในการเลือกที่นั่งแถวหน้า

กรุงเทพฯ – 27 มิถุนายน 2560 - สายการบิน พีช เอเชีย (“พีช” โดย นายชินอิจิ อิโนอุเอะ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) ได้ประกาศเปลี่ยนแปลงประเภทของค่าโดยสารรูปแบบใหม่จากสองประเภทเป็นสามประเภทวันนี้



ในขณะที่พีชได้ทำการจำหน่ายบัตรโดยสารออกเป็นสองประเภท อันได้แก่ Happy Peach และ Happy Peach Plus จนถึงวันนี้

อย่างไรก็ตามในปัจจุบันรูปแบบและจุดประสงค์ของการเดินทางของนักท่องเที่ยวแต่ละราย ได้มีความแตกต่างหลากหลายกันเป็นอย่างมาก

บางคนเดินทางกับสายการบินพีชเพื่อไปต่างประเทศแบบไปเช้าเย็นกลับ หรือทริปที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลัน ในขณะที่บางคนก็อาจจะเดินทางไปกับพีชเพื่อการเข้าการรักษาทางการแพทย์ และการดูแลรักษาพยาบาล หรือการเดินทางกลับสู่มาตุภูมิ ด้วยเหตุนี้

เพื่อที่จะตอบสนองต่อความหลากหลายด้านรูปแบบการท่องเที่ยวของลูกค้าได้อย่างยืดหยุ่น พีชจึงได้มีการปรับปรุงประเภทค่าโดยสารออกเป็นสามประเภทในวันนี้

ค่าโดยสารทั้งสามประเภท ได้แก่ “Simple Peach” “Value Peach” และ “Prime Peach”

ซึ่งจะทำให้ลูกค้าของพีชสามารถเลือกประเภทของค่าโดยสารที่สอดคล้องกับความต้องการหรือรูปแบบการเดินทางของพวกเขาเหล่านั้นได้อย่างลงตัว ไม่ว่าจะเป็น

ผู้ที่มีความประสงค์จะโดยสารกับพีชในราคาค่าโดยสารที่ถูก หรือผู้ที่ต้องการจะเลือกที่นั่ง รวมไปถึงผู้ที่เดินทางโดยมีเหตุผลในการเดินทางและมีความประสงค์ที่จะขนกระเป๋าสัมภาระจำนวนมาก พวกเขาทั้งหมดนี้ก็จะสามารถเลือกประเภทของค่าโดยสารได้ตามต้องการ ซึ่งถือเป็นเอกลักษณ์การบริการของพีชโดยเฉพาะ

สำหรับรายละเอียดเรื่องประเภทค่าโดยสารแบบใหม่นี้ สามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ตามเอกสารอ้างอิงที่แนบมาข้างทำยนี้ หรือเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ของพีช ที่

เกี่ยวกับพีช (www.flypeach.com)

สายการบินพีช เริ่มดำเนินการโดยมีฐานการบินที่ทำอากาศยานนานาชาติคันไซเมื่อเดือนมีนาคม 2555 และได้เปิดฐานการบินที่สองที่ทำอากาศยานฮาเนดะในเดือนกรกฎาคม 2557 และเริ่มให้บริการที่ทำอากาศยานฮาเนดะในเดือนสิงหาคม 2558 โดยให้บริการแก่ผู้โดยสารมากกว่า 13,000 รายในแต่ละวัน ปัจจุบันปฏิบัติการบินโดยให้บริการมากกว่า 90 เที่ยวบินต่อวัน สำหรับเส้นทางภายในประเทศจำนวน 12 เส้นทาง และอีก 13 เส้นทางสำหรับเที่ยวบินระหว่างประเทศ ด้วยเครื่องบินจำนวนทั้งหมด 19 ลำ และนอกจากนี้สายการบินมีแผนที่จะจัดตั้งฐานการบินที่ทำอากาศยานเซ็นไดในเดือนกันยายน 2560 และที่สนามบินชินชิโตะเซะในบึงบประมาณ 2561 นี้

## 【เอกสารอ้างอิง】

<รายละเอียดค่าโดยสาร ณ ปัจจุบัน>

ชื่อบริการ/ รายละเอียด	Happy Peach	Happy Peach Plus
กระเป๋าสัมภาระถือขึ้นเครื่อง	ไม่มีค่าธรรมเนียม สำหรับสัมภาระที่น้ำหนัก ไม่ถึง 10 กิโลกรัม	ไม่มีค่าธรรมเนียม สำหรับสัมภาระที่น้ำหนัก ไม่ถึง 10 กิโลกรัม
สัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง	มีค่าธรรมเนียม	ไม่มีค่าธรรมเนียม สำหรับสัมภาระจำนวน 1 ชั้น
การเลือกที่นั่ง	มีค่าธรรมเนียม	สามารถเลือกได้ (ประเภทที่นั่งแบบ Pleasure seat และ standard seat)
การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน	มีค่าธรรมเนียม	สามารถทำได้โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม (ทางออนไลน์)
การยกเลิกเที่ยวบิน	ไม่สามารถขอคืนเงินได้	ค่าธรรมเนียมการยกเลิกอยู่ที่ 1,080 เยน หักจากค่าโดยสาร โดยที่ส่วนต่างจะถูกคืนในรูปแบบของ Peach points
ช่วงเวลาสุดท้ายในการซื้อบัตรโดยสาร	ก่อนเวลาเที่ยงคืนของหนึ่งวันก่อนการเดินทาง (เวลาท้องถิ่นของสนามบินต้นทาง)	หนึ่งชั่วโมงก่อนกำหนดการเดินทาง

<ประเภทค่าโดยสารแบบใหม่ ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2560>

ชื่อบริการ/ รายละเอียด	Simple Peach	Value Peach	Prime Peach
กระเป๋าสัมภาระถือขึ้นเครื่อง	ไม่มีค่าธรรมเนียม สำหรับสัมภาระที่น้ำหนัก ไม่ถึง 10 กิโลกรัม	ไม่มีค่าธรรมเนียม สำหรับสัมภาระที่น้ำหนัก ไม่ถึง 10 กิโลกรัม	ไม่มีค่าธรรมเนียม สำหรับสัมภาระที่น้ำหนัก ไม่ถึง 10 กิโลกรัม
สัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง	มีค่าธรรมเนียม	ไม่มีค่าธรรมเนียมสำหรับสัมภาระจำนวน 1 ชั้น	ไม่มีค่าธรรมเนียมสำหรับ สัมภาระจำนวน 2 ชั้น
การเลือกที่นั่ง	มีค่าธรรมเนียม	สามารถเลือกได้ (ประเภทที่นั่งแบบ Pleasure seat และ standard seat)	สามารถเลือกได้ (ประเภทที่นั่งแบบ smart seat, pleasure seat และ standard seat)
การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน	มีค่าธรรมเนียม	สามารถทำได้โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม (ทางออนไลน์)	สามารถทำได้โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม (ทางออนไลน์)
การยกเลิกเที่ยวบิน	ไม่สามารถขอคืนเงินได้	ค่าธรรมเนียมการยกเลิกอยู่ที่ 1,080 เยน หักจากค่าโดยสาร โดยที่ส่วนต่างจะถูกคืนในรูปแบบของ Peach points	ค่าโดยสารทั้งหมดจะถูกคืนในรูปแบบของ Peach Points
ช่วงเวลาสุดท้ายในการซื้อบัตรโดยสาร	ก่อนเวลา 23.59 น. ในระยะเวลา 2 วันก่อนการเดินทาง (เวลาท้องถิ่นของสนามบินต้นทาง)	หนึ่งชั่วโมงก่อนกำหนดการเดินทาง	หนึ่งชั่วโมงก่อนกำหนดการเดินทาง

#### <เกี่ยวกับประเภทที่นั่ง>

- **Fast seat:** เป็นที่นั่งแถวหน้า ที่มีพื้นที่วางขาอันกว้างขวาง เพื่อความสะดวกสบายในการเดินทาง
- **Smart seat:** เป็นที่นั่งในแถวที่ 2 ถึงแถวที่ 5 รวมไปถึงที่นั่งที่อยู่ในแถวประตูทางออกฉุกเฉิน (แถวที่ 12 และแถวที่ 13) โดยที่นั่งในแถวที่ 2 และแถวที่ 5 จะเป็นแถวที่ง่ายต่อการเข้าและออกจากตัวเครื่อง ส่วนที่นั่งในแถวที่มีประตูทางออกฉุกเฉิน (แถวที่ 12 และแถวที่ 13) จะเป็นแถวที่มีพื้นที่สำหรับการวางขามากกว่าที่นั่งทั่วไป เพื่อการนั่งที่สะดวกสบาย
- **Pleasure seat:** เป็นที่นั่งในแถวที่ 6 ถึงแถวที่ 11 และที่นั่งริมหน้าต่างในแถวที่ 14 ถึงแถวที่ 30 ซึ่งเหมาะสำหรับผู้โดยสารที่ชอบนั่งแถวหน้า หรือผู้ที่ต้องการที่นั่งริมหน้าต่าง เพื่อชื่นชมวิว
- **Standard seat:** เป็นที่นั่งมาตรฐาน โดยสามารถเลือกที่นั่งได้ โดยมีค่าธรรมเนียมค่าใช้จ่าย

#### <เกี่ยวกับ Peach points>

Peach points เป็นคะแนนสะสมที่สามารถนำมาใช้เพื่อชำระค่าโดยสาร รวมไปถึงค่าธรรมเนียม หรือค่าภาษีและค่าธรรมเนียมการจัดการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยสามารถใช้ชำระได้เต็มจำนวนหรือเพียงบางส่วน